

ประวัติวัดอุทอง

"ในลำนน้ำสุพรรณ"

ที่เกี่ยวข้องกับ"พระเจ้าอุทอง"เป็นผู้สร้าง

"เจดีย์ดำ" งดงามกับแสงแดด"

วัดอุทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี

*เจดีย์ดำ

*หลวงพ่อกัณหา

*เรือยาวธนูทอง

*เรือยาวศรีสุพรรณ

ตามประวัติของวัด สร้างขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๑

แต่ตำนานเรื่องเล่าและสภาพที่เห็นต้องเก่ากว่านั้น

"เจดีย์"เรียกกันต่อมาว่า"เจดีย์ดำ"เจดีย์องค์ดำ เรียกตามสี

หลวงพ่อกัณหา สร้างขึ้นสมัย พระจุลจอมเกล้าฯรัชกาลที่ ๕

เล่ากันว่า รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาที่นี่ แต่ไม่มีหลักฐาน

ในพระราชกิจรายวัน และดูจากวันเดือนปีแล้ว

ไม่ได้มีบันทึกโดยตรงว่าพระองค์ได้เสด็จมาที่วัดอุทองแห่งนี้

แต่จากหลักฐานที่มีอยู่ของวัด(วัตถุโบราณสมัย ร.๕)

เป็นเครื่องสังคัง เช่นบาตร ฝาบาตรเป็นไม้แกะสลัก

อาจเป็นจุดเชื่อมโยงได้ว่า รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาที่วัดอุทอง

การที่หลวงพ่อกัณหาเคยได้รับนิมนต์ไปในวัง สมัยพระจุลจอมเกล้าฯ

ซึ่งรัชกาลที่ ๕ จะนิมนต์พระ วัดตามรายการที่พระองค์

เสด็จประพาสต้น เช่นวัดแก้วตะเคียนทอง วัดบางยี่หน ฯลฯ

พุทธศักราช ปี ๒๔๔๗

พระพุทธรเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น

ทางชลมารคผ่านแม่น้ำสุพรรณ

และครั้งที่สองปี ๒๔๕๑

ปีที่เสด็จมาที่วัดอู่ทอง น่าจะเป็นปี ๒๔๕๑มากกว่า

[#เพราะหลักฐานตามพระราชกิจรายวัน](#)

๑๘ ถึง ๒๒ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๗ พ.ศ.๒๔๕๑ ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ครั้นเสด็จ

ประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เข้าเขตสุพรรณบุรี

อ ถนัด ยันต์ทอง ขอคัดมาลงในส่วนที่

เกี่ยวกับ วัดอู่ทอง ดังนี้

พระราชนิพนธ์ เรื่องพระราชกิจรายวัน

๒๑ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๗ พ.ศ.๒๔๕๑

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง คือ

"ได้ถามเรื่องเมืองอู่ทองคือเมืองเก่า เจ้าอธิการแสง

ตามที่ได้ไปเห็นและตามที่ได้ฟังเล่าว่าอู่ทองนั้นอยู่เมืองเก่าหน้าได้หนีขึ้นไปข้ามที่

ตะพานหินวัดกร่าง

ข้ามมาเดินทางฝั่งตะวันออก

แล้วจึงลงไปตั้งเมืองกำแพงแสนและเมืองอื่น ๆ

ห้าก็ยังตามอยู่เสมอ เพราะห้าขึ้นดินที่ละย่างนเขาเท่านั้น

อู่ทองจึงได้มีเวลาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ แต่ครั้งเมื่อเมืองสำเร็จแล้วห้าก็ตาม ไปถึง จึง

ต้องย้ายต่อไป

บอกว่าตามที่พูนนั้นเหมือนเป็นคน

แต่เธอเข้าใจเองว่าเหมือนอหิวาตกโรค

เมืองสุพรรณเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ามีใครสร้าง แต่ไม่ใช่อู่ทองสร้าง

อู่ทองที่หนีห้าไม่ใช่อู่ทอง ที่ไปเป็นเจ้าแผ่นดินที่กรุงเก่า

เป็นอู่ทององค์อื่น อู่ทองมีหลายองค์เป็นตำแหน่งเจ้า

*ผู้ซึ่งสร้างวัดอู่ทองในลำน้ำสุพรรณ

ก็เป็นอุทอง องค์หนึ่งต่างหากเหมือนกัน แต่จะมีลำดับและกำหนดเรียกเปลี่ยนกัน
อย่างไร

สมัยเทียบกับครั้งใดคราวใดไม่ทราบไม่ได้ยินใครเล่า

จากพระราชกิจรายวันดังกล่าว

สรุปเนื้อความคือ พระพุทธเจ้าหลวง ตรัสถามเรื่องเมืองอุทอง

กับเจ้าอธิการแสง วัดตะค่าเรื่องเมืองอุทอง

แล้วพระองค์ก็สรุปว่า

[#ผู้ซึ่งสร้างวัดอุทองในลำน้ำสุพรรณ](#)

ก็เป็นอุทอง องค์หนึ่งต่างหากเหมือนกัน แต่จะมีลำดับและกำหนดเรียกเปลี่ยนกัน
อย่างไร

สมัยเทียบกับครั้งใดคราวใดไม่ทราบไม่ได้ยินใครเล่า"

[#ผู้ซึ่งสร้างวัดอุทองในลำน้ำสุพรรณ](#)

คำว่า"วัดอุทองในลำน้ำสุพรรณ"

วัดอุทอง ที่ว่านี้คือ วัดอุทอง ต.โคกคราม

อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี

[#เพราะจะสอดคล้องกับประวัติของหลวงพ่อกัณหาที่เล่าต่อกันมา](#)

กับประวัติ.เรื้อยาว ชื่อ"ธนูทอง"มีที่มาจาก สมัยพระเจ้าจุมเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕

เสด็จมาสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๔๕๑ หลังพระราชดำเนินกลับ

ได้เสด็จเยือนที่วัดอุทอง สนทนาธรรมกับหลวงพ่อกัณหา เจ้าอาวาสในขณะนั้น

ถึงแม้จะไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยัน แต่คำบอกเล่าและเหตุการณ์ต่อมา

ทำให้เชื่อว่าพระองค์ท่านเสด็จมาจริง จากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า

เจดีย์คำที่สร้างไว้ข้างวัดริมถนนนั้น ก็เพื่อรำลึกถึงรัชกาลที่ ๕

แสดงถึงความผูกพันของหลวงพ่อกัณหากับชาวบ้านวัดอุทอง

กับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีดังนี้ว่า
"หลังสนทนารวมกับเจ้าอาวาสคือ พระครูวินยานุโยค(หลวงพ่อกัณหา)
ทรงพอพระทัยได้มีรับสั่งให้หลวงพ่อเข้ากรุงเทพเพื่อรับพัทธศแตงตั้ง"
หลวงพ่อกัณหา จึงพาญาติโยมจากวัดอู่ทอง พายเรือเข้ากรุงเทพ โดยใช้ "เรือป่าป"
ท่านได้ไปพักที่"วัดสร้อยทอง"ดินสะพานพระรามหก
เมื่อรับพัทธศแล้วขณะนั้นพลได้มองเห็นเรือรบโบราณหลายลำ
หัวโผล่ ท้ายโผล่ จมอยู่กองแกลบกองดินทราย(แกลบ)
ท่านจึงคิดอยากจะได้หลังนั้นพลแล้ว จึงเอ่ยปาก "ขอเรือ"ที่จมอยู่นั้น
จากเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้เอาไปได้
เรือโบราณลำหนึ่งสภาพดีกว่า เรือลำใด มีชื่อติดไว้ที่โขนเรือว่า "กาไว"
คือที่มาของชื่อเรือยาว"ธนูทอง"ในปัจจุบัน

[#เจดีย์องค์คำนี้](#) จึงเป็นแนวทางสอดคล้องกับข้อมูลว่า

หลวงพ่อกัณหา ได้ชักชวนชาวบ้าน ร่วมกันสร้าง
เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่รัชกาลที่ ๕ เมื่อสวรรคต
พระจุลจอมเกล้าฯ สวรรคตวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓
หลวงพ่อกัณหา มรณภาพในปี ๒๔๕๔ ประมาณว่า
เจดีย์คำสร้างในช่วง พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๕๔

บนเจดีย์แต่เดิม มี"รอยพระพุทธรบาท"อยู่ด้านบน
แต่ได้ทำการเคลื่อนย้ายลงมา สาเหตุเพราะว่าเมื่อก่อนนั้น
เจดีย์นี้สร้างอยู่ในที่ของชาวบ้าน ปัจจุบันเจดีย์ไม่มีกิจกรรมใดๆ
ผมมาถ่ายภาพไว้หลายกล้อง หลายมุม หลายเวลา
ได้แสงเงา ไม่เท่ากัน เหลี่ยมมุม เจดีย์ได้รับแสงเงา งดงามตา
ส่วนประวัติเรื่องราวของชื่อวัดอู่ทอง นั้นจึงสรุปได้ว่า
[#เป็นวัดที่พระเจ้าอู่ทอง](#) องค์หนึ่ง แต่ไม่ทราบสมัยใด
ตามข้อสันนิษฐานของ รัชกาลที่ ๕

วัดอุ้มทอง ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งเรื่องเรือยาว
หลวงพ่อกัณหา หรือ พระครูวินยานุโยค
และหลวงพ่อสัมฤทธิ์ เกจิดัง
วันนี้เอารูปที่มีอยู่มาลงก่อนเจดีย์แบบนี้
เมื่อก่อนมีแทบทุกวัด ถูกซื้อ ไปจนหมดแล้ว
ข้อมูล อ.ถนัด ยันต์ทอง. ๒๕ พ.ย.๒๕๕๘
วัดอุ้มทอง อยู่เส้นทางเดียวกับวัดน้อยหลวงพ่อนิยม
ที่อยู่ของเรือยาวโบราณสองลำที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ
คือเรือกาไว หรือ ทองปลิว หรือธนูทองเรือรบสมัยพระเจ้าตาก
กับเรือยาว"ศรีสุพรรณ"เรือยาวที่ชนะเลิศการประกวด
เรือยาวประเภทสวยงาม ๓ ปีซ้อน หนึ่งเดียวในไทย
อ.ถนัด ยันต์ทอง เฆงภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสุพรรณ







พระราชหัตถเลขา
เรื่องเสด็จประพาสลำน่านมะขามแต่ม้า

และ

พระราชกระแสเรื่องจัดการททหามณฑลกรุงเทพฯ ฯ
ในรัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

พุทธศักราช ๒๔๗๓

